



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
15 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 14 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,256 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,523 ราย ค้นหาเชิงรุก 545 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย ติดเชื้อจากเรือนจำ 183 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 96,050 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,701 ราย รวมรักษาหาย 62,316 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย รวมเสียชีวิต 548 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 162,520,817 ราย เสียชีวิต 3,370,762 ราย รักษาหายแล้ว 140,382,667 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **สหรัฐฯ** ประกาศให้ชาวอเมริกันที่ฉีดวัคซีนครบโดสไม่ต้องสวมหน้ากากขณะอยู่ในที่ร่ม กลางแจ้ง หรือสถานที่ผู้คนหนาแน่น อีกต่อไป ขณะที่รัฐโอไฮโอให้ผู้ฉีดวัคซีนได้ลุ้นเงินล้าน **อินเดีย** คกก.รัฐบาลแนะนำการเพิ่มระยะห่างการฉีดโควิดชนิดต่างจาก 4 - 8 สัปดาห์ เป็น 12 -16 สัปดาห์ **อิสราเอล** ค้นพบวิธีที่ไวรัสใช้หลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์โดยลดศักยภาพผลิตโปรตีนในเซลล์ ทำลาย mRNA ของเซลล์ และปิดกั้น mRNA ใหม่ของเซลล์ **ฟิลิปปินส์** ผ่อนคลายมาตรการบางส่วนหลังยอดติดเชื้อลดลง **ไต้หวัน** คาดได้รับวัคซีนโควิดหลังเดือนมิ.ย. ส่วนวัคซีนที่พัฒนาเอง จะใช้ได้ปลาย ก.ค. **กัมพูชา** ฉีดวัคซีนครบ 2 ล้านคน **ญี่ปุ่น** ฉีดน้ำเกลือให้บุคลากรทางการแพทย์-ผู้สูงอายุ 54 ราย เนื่องจากสัมผัสผสมวัคซีนกับน้ำเกลือ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ข้อเข้าใจผิดโฆษณา ศบค.-นักกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews, pptvhd36

-ผศ.ดร.วิรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิต้า ระบุ ประเด็นระหว่างนพ.ทวีศิลป์กับน.ส. อรุมา นักกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทย เป็นความเข้าใจผิด ซึ่งทีมสื่อสารของนพ.ทวีศิลป์ยืนยันว่า นพ.ทวีศิลป์ไม่ได้เจาะจงว่าใครเป็นพิเศษ ความเข้าใจผิด อาจเกิดจากที่สื่อคัดลอกคำพูดของอรุมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-กรณีน.ส.อรุมา สิทธิรักษ์ นักกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทย โพสต์ตอบโต้โฆษก ศบค. เกี่ยวกับการฝึกซ้อมกีฬาซึ่งต้องมีเหงื่อออก ต่อมาหลังจากที่ได้ อ่านคำชี้แจงและได้พูดคุยกับทีมงานของโฆษก ศบค. แล้ว น.ส.อรุมาได้โพสต์อีกครั้ง ระบุว่า การพาดพิงข่าวของสื่อฯ ทำให้อาจเข้าใจผิด นพ.ทวีศิลป์ ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวโทษผู้ใด ขออภัยและขอบคุณในความหวังดี

2.บุรีรัมย์ออกกฎไม่ฉีดวัคซีนมีโทษตามกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน

-จ.บุรีรัมย์ ออกกฎ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ฉีดวัคซีนมีโทษตามกฎหมายทั้งจำและปรับ ด้าน นายภา ระบุ ขึ้นอยู่กับผู้ว่าฯ พิจารณาภายใต้กฎหมาย ที่มี อาจเป็นการเตือนเหมือนกับค่าปรับ ขณะที่ รมว.สร. ระบุ ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่สร.ใช้การบริหารจัดการโรคโควิดภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัด สามารถออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในจังหวัดภายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย ยืนยันการประกาศดังกล่าวไม่ใช่เพราะถูกสั่งการ

-นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด นพ.สสจ.บุรีรัมย์ ระบุว่า วัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้ชาวบุรีรัมย์เข้าไปบันทึกข้อมูลใน BURIRAMIC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการบริหารวัคซีนของ จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงวัคซีน สำหรับผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนหลังจากนี้จังหวัดอาจจะมีมาตรการเข้มกว่านี้

3.ขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-อย. ประกาศขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา นำเข้าโดย บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เมื่อ 13 พ.ค. 2564 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา มีอายุถึง 12 พ.ค. 2565 โดยจะเป็นวัคซีนทางเลือกที่ขายผ่านรัฐบาลให้รพ.เอกชนนำไปขายต่อ ซึ่งจะไม่เข้ากับวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาฉีดให้ประชาชนฟรี นอกจากนี้ มี วัคซีนโควิด 19 ที่กำลังทยอยยื่นเอกสารประเมินค่าขอขึ้นทะเบียนอีก 2 ยี่ห้อ คือ วัคซีนโควาซิน นำเข้าโดย บ.ไบโอเจนเทค จก. และวัคซีนสปุตนิก วี นำเข้าโดย บ. คินเจน ไบโอเทค จก.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เผย วัคซีนโมเดอร์นามีตัวแทนในไทยคือ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. หากสามารถประสานกับรพ.เอกชน โดยตรงในการสั่งซื้อได้ยิ่งดี แต่ถ้าซื้อโดยตรงไม่ได้ให้เจรจากับ อภ. และรับเงื่อนไขทางการเงินก่อนซื้อ เพราะ อภ.จะไม่เสี่ยงสต็อกของไว้ก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่ มีผู้ยื่นจำนวนมาที่ อภ. เพื่อทำการสั่งซื้อแทน

-นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช รองนายกสมาคม รพ.เอกชน กล่าวว่า การซื้อวัคซีนของโมเดอร์นานั้น รพ.เอกชนสามารถติดต่อกับทางบริษัทผู้นำเข้าได้ เลย แต่ตอนนี้บริษัทยังไม่มีวัคซีนส่งให้

4.เรียกร้องให้คลายล็อก กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายกสมาคมภัตตาคารไทย ระบุ ศบค.พิจารณาผ่อนคลายมาตรการตามระดับพื้นที่ใน 5 จังหวัด แต่ไม่ได้ผ่อนปรนให้ กทม. ทำให้ยังมีผลกระทบหนักเช่นเดิม เพราะผู้ประกอบการขนาดย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย ร้านอาหารริมถนน อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด สมาคมฯ ได้ยื่นเรื่องถึงรัฐบาล

ประเด็นข่าว

ขอให้ฉีดวัคซีนโควิดฉีดให้กับคนในอุตสาหกรรมร้านอาหารก่อน ซึ่งมีผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ขอรับวัคซีนแล้วกว่า 1 แสนคน ควรใช้โอกาสที่ธุรกิจร้านอาหารยังไม่สามารถเปิดให้กินที่ร้านได้เร่งฉีดวัคซีนให้คนกลุ่มนี้ก่อน เพื่อลดจำนวนผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ

5. คลัสเตอร์ผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thestandard

-กทม. สั่งปิดไซต์ก่อสร้างชั่วคราวในซอยแจ้งวัฒนะ 5 หลังตรวจเชิงรุก พบคนงานติดเชื้อ 196 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, mcot)

-ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งปิดจิวไรต์ต่อพาร์ทเมนท์ 14-24 พ.ค. ห้ามเข้า-ออก หลังพบผู้ป่วยโควิดจำนวนมาก

-จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ปฏิบัติงานบริษัทแห่งหนึ่งใน อ.วังน้อย ติดเชื้อ 16 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.จิรชาติ เรื่องวัชรินทร์ นพ.สสจ.ชุมพร สั่งการ สสอ. และอสม.ทุกอำเภอ จนท.ฝ่ายปกครอง ตรวจหาผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิดทั้งหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านในเหมือง ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มทั้งครู นักเรียน รับเชื้อจากพยาบาลซึ่งมีประวัติเสี่ยงแพร่เชื้อสูง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-จ.นครศรีธรรมราช พบคลัสเตอร์ใหม่ในตลาดสดหัวอิฐ ผู้ติดเชื้อเป็นแม่ค้าขายไก่สด มีการแพร่ระบาดในวงครอบครัว คนงาน 17 คน และพบกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนมาก

-จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบคลัสเตอร์โรงงานสับปะรด อ.หัวหิน ติดเชื้อ 219 ราย ได้ปรับสถานที่ในโรงอาหารเป็นรพ.สนาม นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยรายใหม่เชื่อมโยงกับการติดเชื้อจากร้านอาหารในห้างที่หัวหิน และร้านอาหารซีฟู้ดที่หัวหิน 23 ราย

6. รพ.ตร.ฉีดวัคซีนจำนวนมากเกิดความแออัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-โลกโซเซียลวิพากษ์วิจารณ์ ภายหลัง พล.ต.ท.ภักพงค์ พงษ์เกษตรรา ผบ.ช.น. ออกคำสั่งให้ตำรวจนครบาลทุกกองบังคับการไปฉีดวัคซีนที่รพ.ตำรวจทำให้เกิดภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจไปติดต่อฉีดวัคซีนจนแน่นรพ. ไม่มีการเว้นระยะห่าง เสี่ยงติดเชื้อ

7. การติดเชื้อในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน้า

-นพ.วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย ขณะนี้กรมราชทัณฑ์ได้ตรวจเชิงรุกในทุกเรือนจำ พบเรือนจำในเขตกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี มีผู้ต้องขังติดเชื้อหลัก 10 ราย จึงมีคำสั่งให้ผู้ต้องขังใส่หน้ากากตลอด 24 ชั่วโมง แต่มีกพบผู้ต้องขังไม่ปฏิบัติตามช่วงเข้านอน หรืออยู่ในเรือนนอนราชทัณฑ์ ส่วนสาเหตุที่มีรายงานผู้ติดเชื้อจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วเป็นเพราะมีการตรวจคัดกรอง 100% ในระยะเวลา 4-5 วัน ซึ่งต้องรอการยืนยันผลเพื่อป้องกันคลาดเคลื่อน ก่อนรายงานศบค.

-เรือนจำกลางคลองเปรม พบผู้ต้องขังติดเชื้อ 506 ราย และพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 2 ราย เป็นการตรวจพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจผู้ต้องขังแบบ 100% ในแดนฝึกอาชีพ ได้คัดแยกผู้ป่วยตามอาการเพื่อเข้ารับการรักษาแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยโพสต์

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า จากนี้ 8 เรือนจำ/ทัณฑสถานในกทม. และ 4 เรือนจำ/ทัณฑสถานในปริมณฑล ต้องตรวจหาเชื้อโควิดให้ผู้ต้องขัง 100% เพื่อป้องกันการแพร่กระจายในเรือนจำ โดยกรมราชทัณฑ์จะประสานรพ.แม่ข่าย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ ให้เข้าช่วยการตรวจหาเชื้อครั้งนี้ ส่วนเรือนจำในต่างจังหวัด ต้องยกระดับการป้องกันโดยใช้แนวทาง บับเบิ้ล แอนด์ซีส

8. ฟ้องร้อง ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ mcot

-นายกุลเชษฐ์ วัฒนผล พี่ชายนายกุลทรัพย์ วัฒนผล หรือ "อ๊อฟ VGB" อดีตผู้บุกเบิกวงการอี-สปอร์ตของไทยที่เสียชีวิตจากโควิด 19 เนื่องจากประสานหาที่ตรวจไม่ได้และได้รับการรักษาช้า ยื่นฟ้อง ศบค. เลขาธิการนายกฯ สำนักนายกฯ และนายกฯ ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย 4,530,000 บาท กรณีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เป็นเหตุให้นายกุลทรัพย์ต้องเสียชีวิต

9. ฝ่ายค้านให้นายกฯ รับผิดชอบการบริหารล้มเหลว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.พรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้นายกฯ รับผิดชอบกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ ส่วนเรื่องวัคซีนก็เพิ่งประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งประชาชนยังไม่มั่นใจในคุณภาพวัคซีนและไม่สามารถเลือกวัคซีนที่ตัวเองมั่นใจได้ รวมทั้งไม่รู้ว่าจะมีวัคซีนเข้ามาให้ฉีด 150-200 ล้านโดสเมื่อไหร่ และเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวโดยด่วน พร้อมทั้งให้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติในประเทศอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ

10. ระบบการลงทะเบียนหมอพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @g0t0suke ระบุ การลงทะเบียนฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อม ให้กรอกข้อมูลจนครบก่อนและค่อยให้ตอบแบบสอบถามว่าเป็นกลุ่มใด ซึ่งเหมือนจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่กรอกไปก่อนหน้า ควรให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่ต้องกลับมากรอกข้อมูลเดิมซ้ำๆ

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, posttoday, innnews, pptvhd, topnews, js100, mcot, thebangkokinsight, INN, ทีวีทุกช่อง

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เปิดรพ.บุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ผู้บริหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยทุกกรมในสังกัด สธ. และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดตั้งขึ้นสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียวที่มีอาการน้อยถึงปานกลางในเขตกทม. และปริมณฑล ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ลดความรุนแรง ลดการเสียชีวิต และช่วยให้รพ.ในเขตกทม. มีเตียงรองรับผู้ป่วยอาการหนักได้เต็มที่ โดยเฟสแรกมี 1,092 เตียง สามารถขยายรองรับผู้ป่วยได้ 5,000 ราย มีศักยภาพการรักษาเหมือนรพ. โดยระดมบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศร่วมดูแล ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะต้องผ่านการประสานจากศูนย์บริหารจัดการเตียง กรมการแพทย์ 1668 รพ.ต่างๆ ในเขตนนทบุรี ปทุมธานี หรือ Call Center ต่างๆ ให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก., js100

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า รพ.บุษราคัม ไม่ใช้รพ.สนาม แต่รองรับผู้ป่วยโควิดสีเขียวที่มีอาการค่อนข้างหนัก 1,092 เตียง ส่วนการฉีดวัคซีนขอให้รับฟังข้อมูลจาก สธ. เป็นหลัก โดยกรมควบคุมโรคจะประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องการ Walk-in ฉีดวัคซีนจะเริ่ม 1 มิถุนายนเป็นต้นไป สำหรับการระบุว่า จ.บุรีรัมย์ ได้รับวัคซีนเป็นสิทธิพิเศษ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง แต่ละจังหวัดทำเรื่องขอตามจำนวนที่ต้องการ เพื่อให้ สธ. จัดส่งให้ตามกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. และ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นพ.ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่รพ.วิมุต ซึ่งฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 5,700 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, sanook, topnews)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการประเภทโรงงาน ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานก่อนมาทำงานในระดับเข้มข้น ประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” จัดสถานที่ทำงานให้โล่ง มีการระบายอากาศที่ดี เปิดประตูหน้าต่างทุก ๆ 1 ชม. ที่พักคนงาน ให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ควบคุมความสะอาด หากมีรถรับ-ส่งพนักงาน ต้องจำกัดจำนวนไม่ให้แออัด สวมหน้ากากทุกคนและทุกครั้งที่ใช้บริการ หมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ สำหรับโรงอาหารให้กำหนดเส้นทางการเดิน จุดนั่ง ยืน เดิน หรือรอพักให้ชัดเจน แยกสำรับอาหาร ใช้ แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อมส่วนบุคคล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, INN, thaipbs, mcot)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ รพ.สงฆ์ เปิดถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แต่พระสงฆ์กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 2.อายุน้อยกว่า 60 ปี แต่มีโรคร่วม 7 โรค 3.พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ใน กทม. เริ่มตั้งแต่ 18 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป สามารถติดต่อจองคิวที่ 02-640-9537, 02-354-4305 ต่อ 5135, 086-415-5986, 086-415-5988, 086-416-2037, 086-416-2047, 086-416-2215, 086-416-4306 และหลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, thailandplus

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย หลังเกิดเหตุการณ์มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ จ.ชุมพร ได้ประสานกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และจนท.ในพื้นที่ลงเก็บข้อมูล พบว่าเป็นวัคซีนของซิโนแวค รุ่นการผลิตที่ J202103002 ได้เก็บตัวอย่างวัคซีนนำส่งสถาบันชีววัตถุ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการซ้ำอีกครั้ง ประกอบด้วยรายการทดสอบหลายรายการ คือ ลักษณะทางกายภาพ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณโปรตีน อะลูมิเนียม ฟอสฟอรัส และเอนโดทอกซิน ผลการตรวจวิเคราะห์ยืนยันได้ว่าตัวอย่างวัคซีนดังกล่าวยังคงมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ไม่พบการเสียสภาพหรือสารที่จะทำให้เกิดพิษในวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, INN, mcot, thaipublica) ทีวีช่อง 9, NBT

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ทำความเข้าใจกรณี Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด 19 ว่า การบริหารจัดการต้องปรับเปลี่ยนให้ทันการณ์ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร โดยการเข้ารับวัคซีนจะมี 3 รูปแบบ คือ 1.นัดหมายผ่านแอปฯ หรือไลน์หมอพร้อม 2.นัดหมายโดยตรงกับรพ. อสม. หรือผ่านองค์กร และ 3.เข้ารับวัคซีนแบบไม่ได้นัดหมาย (Walk-in) โดยสัดส่วนการจัดสรรคือ 30 : 50 : 20 และปรับเปลี่ยนได้ตามที่กกก. โรคติดต่อจังหวัดเห็นสมควร จะเปิดจุดฉีดวัคซีนแบบ Walk-in อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิ.ย. 2564 โดย สธ.จะส่งยอดประชากรที่จะต้องฉีดวัคซีน 70% ไปให้แต่ละจังหวัด เพื่อให้กกก.โรคติดต่อจังหวัดนำไปบริหารสัดส่วนการบริการ สำหรับขั้นตอนการเข้ารับวัคซีนแบบ Walk-in 1.ตรวจสอบสถานพยาบาล หรือจุดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล 2.เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง 3.แจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาล (กรณีคิวเต็ม เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนและนัดหมายการฉีดวัคซีนในวันถัดไป) และ 4.หากมีโรคประจำตัว ขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเป็นประจำเพื่อพิจารณาก่อนเข้ารับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-อธิบดีกรมอนามัย แนะนำกลุ่มผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการไปปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ ให้ปฏิบัติธรรมที่บ้านแทน รวมถึงศาสนาอื่น ๆ สามารถทำพิธีกรรมทางศาสนาได้ที่บ้านเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการกระจายเชื้อโรคโควิด 19 ส่วนศาสนสถานต่างๆ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, มติชนสุดสัปดาห์, mcot) ทีวีช่อง 5, 9, NBT

ประเด็นข่าว

-ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อภ. ได้จัดหา สำรอง และกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อให้เพียงพอต่อการรักษา ล่าสุด เข้าคลังเพิ่ม 3 ล้านเม็ด วันที่ 17 พ.ค. จะเข้ามาอีก 2.5 ล้านเม็ด รวม 5.5 ล้านเม็ด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, isaranews, TNN, js100, thaipublica, ch7, nationtv)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า นายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้สั่งการให้พิจารณาเรื่องการผ่อนคลายมาตรการบางพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย โดย สธ.มีการปรับโซนสี ได้แก่ “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ให้บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 25% เปิดไม่เกิน 21.00 น. สัปดาห์ บ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มในร้าน ส่วนการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ยังขอให้งดอยู่ ยกเว้นขอเป็นรายกรณี “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากกกก.โรคติดต่อจังหวัด และ “พื้นที่ควบคุม” บริโภคในร้านได้ตามปกติ งดการจำหน่ายและดื่มสุรา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด

-กรุงเทพฯ ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 1,087 ราย รองลงมาคือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ระยอง พระนครศรีอยุธยา และนครศรีธรรมราช ตามลำดับ ขณะที่การตรวจเชิงรุกในชุมชนซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง เรียงตามลำดับความรุนแรง ได้แก่ 1. ตลาดห้วยขวาง และแพลตฟอร์มแดง 2.แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่งติดกัน ในเขตวัฒนา 3.ที่พักคนงานก่อสร้างและชุมชนแออัดในเขตคลองเตย 4.แคมป์ก่อสร้าง เขตหลักสี่ 5.บ.ประกันภัยแห่งหนึ่ง ในเขตลาดพร้าว 6.บ.ไฟแนนซ์แห่งหนึ่งกับประตูน้ำ ในเขตราชเทวี 7.ปากคลองตลาด เขตพระนคร 8.สี่แยกมหานาค/สะพานขาว/ตลาดผลไม้ เขตดุสิต 9.คลองถมเซ็นเตอร์/เสือป่า/วงเวียน 22/วรจักร/บีบี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 10.ชุมชนโมรารวม เขตสวนหลวง และ11.เรือนจำ

-ผู้ที่ได้รับวัคซีนระหว่าง 28 ก.พ.-13 พ.ค. รวม 2,124,732 โดส แบ่งเป็น เข็มแรก 1,416,432 ราย เข็มสอง 708,300 ราย

-นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. ผากไปยังผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ให้เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิ.ย. โดยเฉพาะในส่วนของคุณครูผู้สอน บุคลากร และนักเรียนที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ ให้เร่งหามาตรการดูแลความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

-นายปิยพงศ์ ชวงศ์ รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ระบุ ผู้ที่จะเดินทางเข้าภูเก็ต ทั้งทางอากาศ และทางบกผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีผลบังคับใช้ 16 พ.ค. ต่อเนื่องไป 2 สัปดาห์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, springnews

-นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา ระบุ จ.นครราชสีมา เปิดให้ประชาชนอายุ 18-59 ปี นอกเหนือจาก 2 กลุ่มเป้าหมาย โทรศัพท์จ้องคิวในการฉีดรับวัคซีนได้ ส่วนเรือนจำในจังหวัดยังไม่มีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mco))

-พญ.ศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เผย รพ.ได้จัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอก 3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ป้องกันเด็กจมน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ช่วงนี้มีฝนตกหลายพื้นที่ ส่งผลให้น้ำในแหล่งน้ำมีระดับสูงขึ้นมากกว่าปกติ อาจมีน้ำไหลเชี่ยวแรง อีกทั้งเป็นช่วงปิดเทอม ซึ่งมีความเสี่ยงว่าเด็กอาจพลัดตกน้ำ หรือจมน้ำขณะเล่นน้ำจนทำให้เสียชีวิตได้ แนะนำผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังไม่ให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำ หรือเข้าใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง โดยข้อมูลช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเพียง 2 เดือน (มี.ค.-เม.ย.) พบเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากถึง 41 ราย

เตือนทำฟันปลอมเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, nationtv)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ สถาบันทันตกรรม เตือนภัยประชาชนไม่ควรทำฟันปลอมกับช่างที่ไม่ใช่ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ เพราะแม้ราคาถูก สะดวก แต่อาจเป็นอันตราย เสี่ยงเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบรุนแรง เป็นแผลเรื้อรัง และติดเชื้อในช่องปาก

โปรเจกต์ “In The Mood For Love”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, thailandplus

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมกรมสุขภาพจิต เผยว่า กรมฯ ร่วมกับ Tero Music ในเครือ Tero Entertainment เปิดตัวโปรเจกต์ “In The Mood For Love” ใช้ดนตรีบำบัดสุขภาพจิต และช่วยส่งเสริมการสร้างบรรยากาศส่งต่อความรักและความหวังไว้ในสังคม และส่งต่อไปยังผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โดยสร้างเพลย์ลิสต์ความยาวกว่า 3 ชม. สามารถนำไปเปิดเพื่อสร้างบรรยากาศในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ รพ.สนาม จุดฉีดวัคซีน หรือประชาชนที่กำลังกักตัวอยู่บ้าน ประกอบไปด้วยบทเพลงของศิลปินชื่อดัง เช่น Slot Machine, โต้ คั๊กดีส์ที, Bedroom Audio, Better Weather, Chilling Sunday, Fellow fellow, Electric Neon Lamp, Kob Flat Boy, เกิบ ฌัฐพงศ์, เอย ธนพรรษ และ Melanie เป็นต้น

